



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 9 กันยายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. จ.น่าน บูม 'กาแฟ' สร้างอัตลักษณ์สินค้า เน้นเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม พัฒนา...	technologychaoban.com
2. กาแฟ จ.น่าน สร้างอัตลักษณ์สินค้า เน้นเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม	opt-news.com
3. จ.น่าน บูม 'กาแฟ' สร้างอัตลักษณ์สินค้า เน้นเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม พัฒนา...	thaipr.net
4. เกษตรกรเมืองช้างชนะเลิศประกวดข้าวหอมมะลิ รางวัลระดับประเทศ..เตรียม...	เดลินิวส์
5. ยกระดับข้าวอินทรีย์เอาใจคนรักสุขภาพ	เดลินิวส์
6. ธปท.ผั่นักแบงก์แก้หนี้ลูกค้ำ	มติชน (กรอบข่าย)
7. กษ.เปิดโต๊ะเจรจาประมงพื้นบ้านเคลียร์ปม14ข้อเรียกร้อง	แนวหน้า
8. "มัญญา"ปิดไม่เกี่ยวข้อง จัดโควตานำเข้าไก่ฟอสเต	ฐานเศรษฐกิจ
9. ครม.เร่งรื้อกม.84ฉบับมุ่งอี-เซอร์วิส	มติชน
10. ตรังร้อง'นายทุน'ทุบราคาขายง	มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ opt-news.com

หัวข้อข่าว : กาแฟ จ.น่าน สร้างอัตลักษณ์สินค้า เน้นเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 OPT NEWS ONLINE

ออปทนิวส์ www.opt-news.com

หน้าแรก อปท. บัณฑิต ข่าวสาร ข่าวย้อนหลัง วิดีโอ ฉบับย้อนหลัง สภ.กรมฯ ทักทายเกษตรกร ทักทายเรา ร่วมงานกับเรา



กาแฟ จ.น่าน สร้างอัตลักษณ์สินค้า เน้นเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
08 ก.ย. 2563

นายพลเชษฐ์ ดระวี รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณความต้องการใช้เมล็ดกาแฟเฉลี่ย 78,953 ตัน/ปี เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.48 เนื่องจากกระแสความนิยมดื่มกาแฟคั่วด และกาแฟสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เพียง 26,161 ตัน/ปี (ร้อยละ 33) โดยในปี 2562 ประเทศไทยส่งออกกาแฟสำเร็จรูปได้เพิ่มขึ้น 22,928 ตัน มูลค่า 2,633 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 11 ของโลก (ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) "กาแฟ" จึงนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีอนาคต (Future Crop) โดยเฉพาะจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 700 เมตร และอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิ 18-25 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ที่สำคัญกาแฟน่านมีอัตลักษณ์โดดเด่นเรื่องรสชาติ และความหอม ประกอบกับจังหวัดน่านได้มีแผนพัฒนากาแฟให้มุ่งเน้นส่งเสริมการปลูกกาแฟคุณภาพตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) และกระดุมกาแฟน่านภายใต้ Nan Brand สร้างมูลค่าทางการค้าให้กับจังหวัดในแต่ละปีจำนวนมาก

หากมองถึงสถานการณ์ด้านตลาด ปี 2563 พบว่า แนวโน้มความต้องการเมล็ดกาแฟจังหวัดน่านเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากตลาดในจังหวัดและนอกจังหวัด โดยเฉพาะกาแฟคุณภาพดี ในขณะที่ปริมาณผลผลิตยังมีไม่เพียงพอความต้องการเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด ส่งผลให้ราคาดี เกษตรกรขายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมจำหน่ายผลผลิตในรูปแบบสด (เชอร์รี่) โดยร้อยละ 80 รวบรวมผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นเมล็ดกาแฟและสารกาแฟจำหน่ายให้แก่พ่อค้าทั้งในและนอกรัฐน่าน รองลงมาร้อยละ 15 จำหน่ายไปจัดรับซื้อรายย่อยในพื้นที่ ได้แก่ โรงคั่วกาแฟ และอีกร้อยละ 5 จำหน่ายไปจัดรับซื้อรายใหญ่ในท้องถิ่น เช่น นานดูโอคอฟฟี่ เดอมี้ง เป็นต้น เพื่อจำหน่ายไปแปรรูปเป็นกาแฟละลาย และสารกาแฟขายส่งให้แก่พ่อค้าหรือตัวแทนภาคเหนือ ภาคกลาง และร้านค้าในจังหวัด ซึ่งมีจรรยาบรรณด้านการผลิตเมล็ดกาแฟ และร้านค้ากาแฟ เด่นได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จังหวัดน่านมีอัตราการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 ต่อปี

ด้านนายบุญลาภ ไสร์วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) กล่าวเสริมว่า จากการลงทุนที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกาแฟ ของ สศท. 2 พบว่า มีเนื้อที่ขึ้นต้น 12,379 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 9,368 ไร่ ผลผลิตรวม 561 ตัน ผลผลิต (สารกาแฟ) เฉลี่ย 60 กิโลกรัม/ไร่ (ข้อมูลจากภาคเหนือ ณ 31 กรกฎาคม 2563) แหล่งผลิตสำคัญอยู่ที่อำเภอท่าวังผา สองแคว บ่อเกลือ และเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเกษตรกรจะปลูกแซมในสวนไม้ผล ไม้ยืนต้น และพื้นที่ป่าชุมชนต้นน้ำ ส่วนใหญ่นิยมปลูกกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์เชิงอินทรีย์ 80 รองลงมา กาแฟโรบัสต้าสายพันธุ์มูมพร 1 และสายพันธุ์อื่น ๆ ด้านต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 6,367 บาท/ไร่ เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปีที่ 4 ให้ผลผลิตเฉลี่ย (ผลสด) 396 กิโลกรัม/ไร่ ผลดอชมแทน 8,712 บาท/ไร่ คิดเป็นผลดอชมแทนสุทธิ 2,345 บาท/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ จานแยกเป็น กาแฟผลสด (เชอร์รี่) เฉลี่ยอยู่ที่ 18-22 บาท/กิโลกรัม กาแฟทะล 90-105 บาท/กิโลกรัม และกาแฟสาร 150-180 บาท/กิโลกรัม

ทั้งนี้ ในส่วนของกรมขับเคลื่อนแผนพัฒนากาแฟจังหวัดน่านให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนากาแฟแห่งชาติ ปี 2563 - 2573 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจรบนพื้นฐานของศักยภาพ และอัตลักษณ์จังหวัด เน้นการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภค เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเร่งพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟสู่มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับแหล่งผลิตสำคัญอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่จังหวัดน่านควรขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาในระบอบเออีซี โดยผลักดันให้ ศูนย์ AIC ของจังหวัด (Agritech and Innovation Center) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงที่เหมาะสม การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การแปรรูปกาแฟ Premium และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่หลากหลาย รองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Service Provider ซึ่งในระยะแรกอาจต้องเป็นภาคเอกชน เข้ามาดำเนินการด้านการแปรรูปกาแฟ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดี ตรงกับความต้องการของตลาด Premium รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชที่ทันสมัย ปลอดภัย การยกระดับแหล่งผลิตกาแฟน่านให้เป็นศูนย์การค้ากาแฟภาคเหนือ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชมไร่กาแฟน่านให้มีความโดดเด่นในเชิงนิเวศเกษตรต่อไป ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ที่มีคงแก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจังหวัดน่านได้อย่างยั่งยืน



เกษตรกรเมืองข้างชนะเลิศประกวดข้าวหอมมะลิ รางวัลระดับประเทศ..เตรียมชิงเวทีโลก



เกษตรกรชาวมา
“เมืองข้าง” จ.สุรินทร์
ได้พัฒนาคุณภาพของ
ข้าวหอมมะลิมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นข้าวที่
มีความหอม นุ่ม อร่อย
สามารถส่งขายในประเทศ
และส่งออกได้อย่างมี
มาตรฐาน จนกระทั่งได้รับ
รางวัลประกวดข้าว ได้รับ

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทข้าว
หอมมะลิไทย และอาจเป็นตัวแทนชาวนา
ไทย ที่จะไปทวงรางวัลแชมป์ “ข้าวหอมมะลิ
คุณภาพในระดับโลก” กลับคืนมาให้แก่
ประเทศไทยก็เป็นได้

ชื่อเกษตรกรคนนั้นคือ นายพศิน
ตรงใจ ชาวนา จ.สุรินทร์ คว่าชัยชนะ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประกวดข้าวหอมมะลิไทย
ระดับประเทศ สร้างชื่อเสียงข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ให้แก่ จ.สุรินทร์

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมการข้าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจัดงาน
“การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริม
การส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563”
ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์
ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งการประกวด
ข้าวแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 1.กลุ่มข้าวหอม
มะลิไทย 2. กลุ่มข้าวหอมไทย 3. กลุ่มข้าวพื้น
นุ่ม 4. กลุ่มข้าวพื้นแข็ง 5. กลุ่มข้าวเหนียว โดย

มีเกษตรกรชาวนา จ.สุรินทร์ ได้ผ่านเข้ารอบคัด
เลือกทั้งหมด 7 ราย ได้แก่ 1. นายพศิน ตรงใจ
2. กลุ่มเกษตรกร วัน วัน วัน 3. นางวงษ์จันทร์
เมษบุตร 4. นางวันนา ซ่อนกลิ่น 5. นางสาว
ขวัญจิตต์ เกสร 6. นางสาวสายขาน อังสนุ และ
7. วิสาหกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน กลุ่มส่งเสริม
และผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนทุ่งกุล

จากการตัดสินใจประกวดข้าว นาย
พศิน ตรงใจ เกษตรกรชาวนา บ้านนาสาม
ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ ประเภทข้าวหอมมะลิไทย
โดยมี นางสาวณชนธ์ ตรงใจ นุตรสาว และ
ผู้นำชาวนาในกลุ่มเกษตรกร วัน วัน วัน ปลุก
ข้าวคุณภาพปลอดภัยเป็น ผู้ขึ้นรับมอบ
รางวัลในการประกวดข้าวครั้งนี้ จาก นายประ
ภัทร โพธิ์สุชน รมช.ว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ อีกทั้ง
นายพศิน ยังเป็น
ผู้ที่เคยได้รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวด
ข้าวหอมมะลิ ระดับ
จังหวัด ประจำปี 2562
มาแล้ว ซึ่งนับว่า นาย

พศิน และครอบครัว
เป็นเกษตรกรชาวนา
คุณภาพ ที่เป็นต้นแบบ
ที่ดี มีการพัฒนาข้าว
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

เนื่องสม่ำเสมอ จนประสบความสำเร็จกระทั่ง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ สร้างชื่อเสียงให้ “ข้าว
หอมมะลิสุรินทร์” และสร้างชื่อเสียงให้แก่
จ.สุรินทร์ เป็นอย่างมาก และอาจเป็นตัวแทน
ชาวนาไทย ที่จะไปทวงรางวัลแชมป์ข้าวหอม
มะลิคุณภาพในระดับโลกกลับคืนมาให้แก่
ประเทศไทยก็อาจเป็นได้.

วิจิตร์ ขุนทกิจขจร



ยกระดับข้าวอินทรีย์เอาใจคนรักสุขภาพ



น.ส.จوزهดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวว่า การส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อาหารเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เหมาะสำหรับ



กลุ่มคนที่รักสุขภาพ และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560-2564 มกอช. จึงดำเนินการพัฒนายกระดับโรงสีข้าวให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเปิดอบรมเรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับโรง

สีข้าว และขยายผลในการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ วิถียั่งยืน บ้านบางแตน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ ให้หันมาทำเกษตรอินทรีย์



แบบครบวงจร เพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่การสร้างองค์ความรู้ในการผลิตเกษตรอินทรีย์สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีสมาชิกทั้งหมด 29 ราย มีพื้นที่การผลิตข้าวประมาณ 197 ไร่ ปลูกทั้งนาปีและ



นาปรัง สมาชิกได้

รับรองมาตรฐาน PGS และได้การรับรอง Organic Thailand โดยกลุ่มนี้มีโรงสีข้าวเป็นของตัวเองมาได้ 2 ปี เอาไว้สีข้าวเปลือกจากแปลงที่ได้รับรองอินทรีย์ และกำลังอยู่ระหว่างระยะปรับเปลี่ยนสู่เกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร”

นายอนิรุทธิ์ จันเพ็ชร ประธานกลุ่มวิถียั่งยืน บ้านบางแดน เปิดเผยเพิ่มเติมว่า โรงสีข้าวกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน บ้านบางแดน ตำบลบางแดน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงสีข้าวขนาดเล็กรับซื้อข้าวเปลือกมาจากกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการรับรองแบบมีส่วนร่วม โดยกลุ่มเกษตรกรมีความต้องการพัฒนาโรงสีข้าวเข้าสู่

มาตรฐาน เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของข้าว และรักษาความเป็นข้าวอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ซึ่งมีความพร้อมทั้งอาคาร สถานที่ จึงได้คัดเลือกเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐาน

ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน บ้านบางแดน ตำบลบางแดน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้มากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี และยังได้รับรางวัลจากการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จของการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทยได้อย่างยั่งยืน.

ธปท.ผนึกแบงก์แก้หนี้ลูกค้า

ส.ธนาการชู3ทางอุ้ม เปิดลงทะเบียนวันนี้ ส่งออกก.ค.ลด11% ขอรัฐช่วยลดค่าขนส่ง

สมาคมธนาคารฯรับแบงก์ชาติ
ดูแลลูกค้าเร่งด่วน วาง 3 แนวทาง
แก้ปัญหาหนี้เบ็ดเสร็จ สรท.เผย
ส่งออกก.ค.ติดลบอีก 11% ชงกร.
9 ก.ย.เสนอรัฐบาลช่วยปัญหา
ค่าขนส่งสินค้า ช่วง 3 ปีต้นทุน
พุ่งพรวด 25% (อ่านต่อหน้า 8)



พยง ศรีวัฒน์

แก้หนี้

เผยส่งออกก.ค.ติดลบ11.37%

เมื่อวันที่ 8 กันยายน น.ส.กัญญกัต ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า การส่งออกเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่า 18,819 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือติดลบ 11.37% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การนำเข้าในเดือนกรกฎาคม มีมูลค่า 15,476 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือติดลบ 26.38% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ เดือนกรกฎาคม ประเทศไทยเกินดุลการค้า 3,343 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อหักทองคำ น้ำมันและอาวุธยุทธปัจจัยเดือนกรกฎาคม การส่งออกติดลบ 12.97%

น.ส.กัญญกัตกล่าวว่า ส่วนภาพรวมช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563 ไทยส่งออกรวมมูลค่า 133,162 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือติดลบ 7.72% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 119,118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือติดลบ 14.69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2563 ไทยเกินดุลการค้า 14,044 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อหักทองคำ น้ำมัน และอาวุธ เดือนมกราคม-กรกฎาคม การส่งออกติดลบ 9.02%

คาดทั้งปีส่งออกติดลบ10%

น.ส.กัญญกัตกล่าวว่า ทั้งนี้ สรท.คาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2563 ยังมีแนวโน้มติดลบ 10% บนสมมุติฐานค่าเงิน 31.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจัยลบที่เป็นอุปสรรคสำคัญ อาทิ สถานการณ์การระบาดโควิด-19 หลายประเทศทั่วโลกที่ยังคงมีความรุนแรง, ทิศทางการนำเข้าหดตัวลง และค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในทิศทางที่แข็งค่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐที่ยังคงมีแนวโน้มตึงเครียดในหลายประเด็นต่อเนื่อง ขณะที่ ปัจจัยบวกที่สำคัญ คือ การส่งออกสินค้ากลุ่มอาหาร อาทิ อาหารกระป๋อง ไข่

สดแช่เย็นแช่แข็ง และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเวิร์กพารมโฮม ได้แก่ สินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังคงขยายตัวได้ดี จากอานิสงส์ของการระบาดโควิด-19 ในบางพื้นที่

น.ส.กัญญกัตกล่าวว่า ในส่วนของการประเมินคำสั่งซื้อสินค้าในช่วงปลายปี มองว่ายังมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของหลายประเทศยังซบเซา ถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกประเทศจะพยายามฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาแล้ว แต่ก็ยังสะดุดเพราะผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สอดคล้องกับภาคการส่งออกของไทยในปีนี้มีแนวโน้มติดลบ 10% มองว่าคำสั่งซื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อปัญหาโควิด-19 ทั่วโลกเบาบางลง และภาคการส่งออกของไทยกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง แต่ในส่วนของคำสั่งซื้อที่ได้รับอานิสงส์จากโควิด-19 คือ กลุ่มอาหารที่ยังมียอดคำสั่งซื้อมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มที่ยอดคำสั่งซื้อลดลงอย่างชัดเจน ได้แก่ กลุ่มที่ถูกกระทบจากราคาน้ำมัน อาทิ รถยนต์ เป็นต้น

“ทาง สรท.อยากให้นายกรัฐมนตรีเชิญเข้าไปหารือด้วย เพื่อรับฟังปัญหาที่แท้จริงจากผู้ส่งออก เนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ภาครัฐได้เชิญคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เข้าไปร่วมรับฟังและเสนอแนะ ทาง สรท.ทำได้เพียงเสนอผ่าน กกร.

ไปเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันปัญหาที่รัฐบาลมีการแก้ไขก็ยังไม่ตรงกับที่ภาคการส่งออกต้องประสบอย่างชัดเจนเท่าที่ควรอีกด้วย” น.ส.กัญญกัตกล่าว

เอกชนชี้แจกเงินกระตุ้นศก.

นางสาวกัญญกัต กล่าวถึงประเด็นที่รัฐบาลเตรียมแผนกรณีแจกเงิน 3,000 บาท 15 ล้านลืทธิ ว่า การที่รัฐบาลจะกระตุ้นการใช้เงินในประเทศก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิด แต่ต้องตั้งคำถามว่าการกระตุ้นการจ้างงานจะมาจากภาคส่วนใด หากรัฐกังวลเรื่องของการจ้างงาน แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการเองประสบกับปัญหาจำนวนมาก ไม่สามารถจ้างงานได้ ในทางกลับกันต่อให้ประชาชนมีเงินอยู่ในมือตอนนั้น แล้วเอาไปใช้จ่ายเงินก้อนนั้นจะหมดไปอย่างรวดเร็ว เหมือนกับ

กรณีของ “ชิมช้อปใช้” ที่การกระตุ้นเศรษฐกิจจะทำได้เพียงระยะสั้น

“อยากให้รัฐมองถึงภาพเศรษฐกิจในระยะยาวด้วย ซึ่งการกระตุ้นการใช้จ่ายระยะสั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกสบายใจ พ่อค้าแม่ค้า มีโอกาสได้ขายของ แต่อย่าละเลยมาตรการระยะยาวที่จะกลายเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้รักษาการจ้างงานในระยะยาวยังไม่มีความชัดเจน ส่วนที่มีออกมาแล้วต้องยอมรับว่า ผู้ประกอบการเข้าไม่ถึงมาตรการเหล่านั้น จึงขอให้ภาครัฐจริงจังกับการแก้ปัญหาในระยะยาวด้วย” นางสาวกัญญภัคกล่าว

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

แก้หนี้

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน สรท. กล่าวว่า ในส่วนของมาตรการจ้างงานเด็กจบใหม่ โดยภาครัฐช่วยจ่ายค่าจ้าง 50% สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปีนั้น มองว่ามาตรการจ้างงานรูปแบบนี้มีหลายประเทศใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้ว ถือว่าเป็นตัวพุงให้ธุรกิจมีการจ้างงานต่อไปได้ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ คือ การสนับสนุนสินเชื่อ (ซอฟต์โลน) เพราะธุรกิจจะจ้างงานต่อไปได้ต้องมีเงินทุนทำให้เกิดการหมุนเวียน เนื่องจากทุกวันนี้ต้องยอมรับผู้ประกอบการไม่มีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันเพิ่มแล้ว หากมีสินเชื่อเหล่านี้เข้าไปพุงก็จะทำให้ผู้ประกอบการอยู่รอดต่อไปได้ และเมื่อใดที่ธุรกิจฟื้นตัวก็จะเริ่มเดินหน้าได้ทันที

เสียงปัญหาต้นทุนโลจิสติกส์เข้ากรร.

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า ในส่วนของปัญหาที่ทาง สรท. อยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขเพิ่มเติมจากเรื่องการช่วยเหลือเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้ว คือ ในเรื่องของต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นจาก 8,870 บาท เมื่อปี 2559 ซึ่งปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 11,150 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 25.7% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศที่ตั้งไว้ 12%

“ในส่วนของข้อเสนอเรื่องต้นทุนด้านโลจิส

ติกส์ ผมในฐานะตัวแทน สรท. จะเสนอเข้าที่ประชุม กรร. ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย ในวันที่ 9 กันยายน จะเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออก-ผู้นำเข้า โดยเฉพาะเรื่องของการลดต้นทุนโลจิสติกส์ซึ่งมีทิศทางที่สูงขึ้น พร้อมกับการลดเงื่อนไข กฎหมายกฎระเบียบบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อโลจิสติกส์ในปัจจุบันที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ทาง กรร.นำไปพิจารณาและเสนอเข้าที่ประชุม ศบค.ต่อไป” นายวิศิษฐ์กล่าว

นายวิศิษฐ์กล่าวต่อว่า ทาง สรท.จึงอยากให้ภาครัฐมีการกำหนดราคาต้นทุนอย่างชัดเจนสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และยังมีข้อเสนออื่นๆเพิ่มเติม อาทิ การเสนอขอให้เลื่อนการบังคับใช้ประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องกำหนดอัตราค่าภาระของเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง และประกาศการทำเรือ เรื่องให้เรือชายฝั่งที่รับตู้สินค้าเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบังดำเนินการบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ และกำหนดนโยบายลดต้นทุนการขนส่งชายฝั่งให้สามารถแข่งขันกับการขนส่งรูปแบบอื่นได้ เป็นต้น

ส.ธนาคารขานรับธปท.ช่วยลูกค้า

นายพวง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ภาคธนาคารตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและวิกฤติโควิด-19 สงครามการค้า หรือภัยธรรมชาติ ให้ได้ข้อยุติร่วมกันแบบ One Stop Service ตามความสามารถและศักยภาพของลูกค้าอย่างทันทั่วทั้ง โดยสมาคมได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในโครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจธุรกิจไทยมั่นคง” และเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา

ซึ่งธนาคารสมาชิกได้ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ใน 3 มิติ คือ 1.บูรณาการความช่วยเหลือร่วมกันจากทุกสถาบันการเงิน ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาภาระหนี้ได้อย่างรวดเร็ว เบ็ดเสร็จในคราวเดียว ลดความซ้ำซ้อนเรื่อง

การติดต่อ จัดส่งเอกสาร และเจรจาแก้ไขปัญหา 2.สถาบันการเงินทุกแห่งร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์ Root Cause ของลูกค้า เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับลูกค้า เช่น ปรับลดการผ่อนชำระ ยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ หาผู้ร่วมทุน หรือตีทรัพย์สินชำระหนี้ตามความประสงค์ของลูกค้าและหลักเกณฑ์ของธนาคารตามความจำเป็น โดยให้สิทธิลูกค้าซื้อทรัพย์คืนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งหลักการช่วยเหลือจะเป็นไปตามความสามารถของลูกค้าแต่ละราย 3.ลูกค้าที่มีศักยภาพและแผนธุรกิจชัดเจน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยได้รับสินเชื่อเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

“คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง และมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมทุกธนาคาร ตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท และมีสถานะการชำระหนี้เป็นปกติ หรือผิดนัดชำระหนี้กับธนาคารบางแห่ง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยลงทะเบียนและกรอกข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจ เช่น ประเภทธุรกิจ เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล พร้อมระบุธนาคารพาณิชย์ที่สะดวกให้ติดต่อกลับผ่านเว็บไซต์ www.bot.or.th เว็บไซต์ธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่อ และเว็บไซต์สมาคมธนาคารไทย www.tba.or.th โดยธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลภายใน 5 วัน” นายพวงกล่าว

‘กรมประมง’ เร่งแก้ปัญหาประมง

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากกรณีที่สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาชาวประมงพื้นบ้าน ทรัพยากรประมง และทะเลชายฝั่ง ใน 14 ประเด็น เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 3 กันยายน กรมประมงและคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยทั้ง 14 ข้อ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมเจ้าท่า และ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมให้ข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประชุมในครั้งนี้ได้ข้อยุติเป็นที่พอใจของชาวประมงพื้นบ้านเรียบร้อยแล้ว

นายมีศักดิ์กล่าวว่า สำหรับข้อเรียกร้องซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ การแก้กฎหมายตามข้อเสนอของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับภาคประมงและแรงงานในภาคประมง ซึ่งกำลังพิจารณาข้อกฎหมายที่สมาพันธ์ขอแก้ไข 3 มาตรา และจะเสนอตามขั้นตอนของการแก้ไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติต่อไป ส่วนข้อเรียกร้องเกี่ยวกับ

การออกมาตรการในการกำหนดขนาดของสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ควรจับ การนำระบบโควตาในการจับสัตว์น้ำบางชนิดแทนการกำหนดจำนวนวันทำการประมงต่อรอบปีการประมง การกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องมือประมงประเภทสูงบางชนิด ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้ในการนำมาใช้บังคับ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะนำไปรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสนอระดับนโยบายและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อออกมาตรการ และนำมาใช้ต่อไป

9ก.ย.หารือร่วมส.ประมง22จว.

“ขณะนี้ได้สั่งการให้ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัด เร่งชี้แจงทำความเข้าใจในสิ่งที่ภาครัฐได้ดำเนินการและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ชาวประมงในแต่ละพื้นที่ได้รับทราบรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการสร้างการรับรู้ผลการดำเนินการของรัฐ ตามประเด็นข้อเรียกร้องดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น” นายมีศักดิ์กล่าว และว่า นอกจากนี้ วันที่ 9 กันยายน กรมประมงได้เชิญทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมประมงทั้ง 22 จังหวัดชายทะเลมาหารือถึงแนวทางออกของการแก้ไขปัญหาประมงร่วมกันอีก”

นายมีศักดิ์กล่าวว่า ส่วนประเด็นข้อเสนอใหม่ที่ภาครัฐรับข้อเสนอไปดำเนินการแล้ว อาทิ การออกใบรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน และการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้านตามมาตรฐานที่กำหนด โดยกรมประมงจะเร่งรัดการประกาศใช้มาตรฐานดังกล่าวภายใน 15 กันยายนนี้ การขอทำการประมงในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ

โดยผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้รับข้อเสนอและจะเชิญผู้แทนสมาคมสมาพันธ์ร่วมพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง และการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมง ประเด็นนี้กระทรวงแรงงานรับไปศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมใน 23 จังหวัดชายทะเล ร่วมกับกรมประมง กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา ตัวแทนจากสมาคมประมงแห่งประเทศไทย ได้ขอเข้าพบ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอความชัดเจนในเรื่องของการทำประมง ก่อนจะยื่นคำขาดว่าหากไม่มีการแก้ไข หรือกำหนดรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจนภายใน 10 วัน จะเดินทางไปบุกทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอความชัดเจนจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และต้องการให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ แต่ถ้ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็พร้อมจะประกาศเลิกอาชีพประมงทันที ซึ่งวันเวลาที่สอดคล้องกับกรมประมงที่มีการเชิญสมาคมประมงฯ เข้าหารือ เมื่อวันที่ 8 กันยายน ก่อนที่จะเปลี่ยนไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 9 กันยายน

วอนอย่าเทขายยางหลังราคาร่วง

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ประชุมหารือเพื่อรับมือกับราคายางพาราที่ปรับตัวลดลง โดยวันที่ 8 กันยายน ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ปรับตัวลดลงเหลือ 56.10 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ลดลงประมาณ 7% จากวันที่ 3 กันยายน ราคายูอยู่ที่ 59.90 บาทต่อ กก. ถือเป็นปรับฐานหลังจากราคายางพาราขึ้นต่อเนื่องจนสร้างสถิติใหม่ในรอบ 3 ปี 2 เดือนที่ราคา 61.95 บาทต่อ

กก. และในบางส่วนเกิดจากกลไกในด้านธุรกิจของเอกชน ที่ดำเนินการซื้อขายเพื่อส่งมอบ ตามสัญญาที่ได้ทำไว้ในราคาที่ไม่ถึง 50 บาทต่อ กก. แต่กยท.ก็ได้ใช้กลไกตลาดของกยท.เข้าซื้อคืนราคาไม่ให้ดิ่งลงมาก ซึ่งเป็นการปรับฐานของราคา เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาราคายางมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการปรับฐาน และในแง่ของปริมาณผลผลิต เนื่องจากทางภาคใต้มีฝนตกค่อนข้างมาก ทำให้ผลผลิตที่ออกมาน้อย ขณะ

เดียวกัน ปริมาณความต้องการของประเทศผู้ซื้ออย่างจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้ใช้รายใหญ่ และมีปริมาณความต้องการใช้ยางเคลื่อนตัวแบบวีเชฟ ขณะที่ปริมาณสต็อกลดลง จึงเชื่อว่าปัจจุบันจี้ดังกล่าวจะส่งผลให้ราคากลับมาฟื้นตัวได้ตามกลไกตลาด

“ขณะนี้ กยท.ได้เข้าไปดูแลราคายางพาราของเกษตรกรแล้ว ราคายางปรับตัวลดลงบ้าง แต่อีกไม่นานราคาจะสูงขึ้น ยางแผ่นรมควันชั้น 3 สามารถเก็บได้นาน เกษตรกรจึงไม่ควรเทขายยางพาราออกไป และนอกจากความต้องการใช้ยางทั้งยางแผ่นดิบและน้ำยางที่เพิ่มขึ้นจากแรงซื้อต่างชาติแล้ว นโยบายของรัฐบาลก็ทำให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วย ทั้งกรณีเบริเออร์ที่เริ่มดำเนินการแล้ว รวมถึงโครงการถนนยางพารา เป็นต้น” นายณกรณ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสอบถามไปยังเกษตรกรชาวสวนยาง พบว่าการปรับตัวของราคายางพาราเกิดจาก พ่อค้า ผู้ส่งออก โหลดูบราคา โดยอาศัยช่วงวันหยุดยาว ที่ กยท. หยุดทำการกรราคา เพื่อจะได้นำยางพาราไปส่งมอบ ตามสัญญาที่ขายล่วงหน้าไว้ 40 บาทต่อ กก. เพื่อให้สัญญาล่วงหน้าของเอกชน ผู้ส่งออกไม่ขาดทุนมากไป ถือว่าเป็นการกดราคายางพาราเกษตรกร ของพ่อค้า ที่เรียกว่า 5 เสือส่งออกยางพารา

กษ.เปิดโต๊ะเจรจาประมงพื้นบ้านเคลียร์ปม14ข้อเรียกร้อง

จากกรณีสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้แก้ปัญหาชาวประมงพื้นบ้าน ทรัพยากรประมง และทะเลชายฝั่ง ใน 14 ประเด็น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น

นายमितศักดิ์ ภัททิลง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านฯ ทั้ง 14 ข้อ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผลการประชุมได้ข้อยุติเป็นที่พอใจของชาวประมงพื้นบ้าน ขอสรุปภาพรวม ดังนี้ 1. ข้อเรียกร้องซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ แก่กฎหมายตามข้อเสนอของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านฯ โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคประมงและแรงงานในภาคประมง ซึ่งกำลังพิจารณาข้อกฎหมายที่สมาพันธ์ฯ ขอแก้ไข 3 มาตรา และจะเสนอตามขั้นตอนแก้ไขกฎหมายระดับพ.ร.บ.ต่อไป ส่วนข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการออกมาตรการกำหนดขนาดของสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ควรจับ การนำระบบโควตาในการจับสัตว์น้ำบางชนิดแทนการกำหนดจำนวนวันทำประมงต่อรอบปีการประมง การกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเครื่องมือประมงประเภทสูงบางชนิด ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล ความเป็นไปได้ในการนำมาใช้บังคับ โดยทุกประเด็นได้มีคณะทำงานจากหลายภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษา ผู้แทนประมง

พื้นบ้าน ผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชน เมื่อได้ข้อสรุปจะได้นำไปปรับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสนอระดับนโยบายและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อออกมาตรการ และนำมาใช้ต่อไป

2. ประเด็นข้อเสนอนิคม ซึ่งภาครัฐรับข้อเสนอไปดำเนินการ ได้แก่ 2.1 การขอทราบสถิติการทำประมงนั้น กรมฯ ไม่ขัดข้องและส่งข้อมูลจากการบันทึกการทำประมง ตั้งแต่ปี 2559 - 2562 ให้แก่สมาคมสมาพันธ์ ตามที่ร้องขอแล้วหลังประชุม 2.2 การออกใบรับรองมาตรฐานการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน และการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้านตามมาตรฐานที่กำหนด โดยกรมประมงจะเร่งรัดการประกาศใช้มาตรฐานดังกล่าวภายใน 15 กันยายน นี้ 2.3 การขอให้กรมประมงพิจารณาออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านนั้น กรมฯรับข้อเสนอและจะเร่งออกใบอนุญาตทำประมงพื้นบ้าน ตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 โดยกรมฯจะหารือร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ และผู้แทนสมาคมประมงพื้นบ้าน ใน 23 จังหวัดชายทะเล เพื่อพิจารณาชนิดและขนาดของเครื่องมือทำการประมงพื้นบ้านที่ต้องขออนุญาต หลังที่กรมฯทำจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านแล้วเสร็จ ช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ 2.4 การขอทำการประมงในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ โดยผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้รับข้อเสนอและจะเชิญผู้แทนสมาคมสมาพันธ์ ร่วมพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง 2.5 การจัดตั้งโรงเรียนชาวประมง ประเด็นนี้กระทรวงแรงงานรับไปศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมใน 23 จังหวัดชายทะเล ร่วมกับกรมประมง กรมเจ้าท่า

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อธิบดีกรมประมง กล่าวตอนท้ายว่า ขณะนี้สั่งการให้ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัด เร่งชี้แจงทำความเข้าใจในสิ่งที่ภาครัฐได้ดำเนินการ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ชาวประมงในแต่ละพื้นที่ได้รับทราบรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการสร้างการรับรู้ผลการดำเนินการของรัฐ ตามประเด็นข้อเรียกร้องดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น นอกจากนี้ ในวันที่ 8 กันยายน 2563 กรมประมงยังได้เชิญทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและสมาคมประมงทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ซึ่งได้มีการยื่นข้อเรียกร้องมาก่อนหน้านี้ มาหารือถึงแนวทางออกของการแก้ไขปัญหาประมงร่วมกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการ และบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความร่วมมือของทุกภาคส่วน กรมประมงจะขับเคลื่อนภารกิจนี้ ภายใต้แนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของอาชีพประมงต่อไป

“มัญญา” ปัดไม่เกี่ยวข้อง จัดโควตานำเข้าไกลโฟเสต

“มัญญา” ดับข่าวลือมีบริษัท
เร่ขายไกลโฟเสตปี 63 หลังเปิด
นำเข้า 1.3 หมื่นตัน ยังไม่มีเฮียว ซี
เป็นเรื่องของกรมวิชาการเกษตร ด้าน
โทหา ระบุยากพลิกมดยกลีกลงแบน
“พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส ยกเว้น
เปลี่ยนรัฐบาล

การประชุมคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย (30 เม.ย.63) มีมติให้พารา
ควอตและคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 4 (ห้ามผลิต นำเข้า
ส่งออก หรือครอบครอง) มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ส่วน
ไกลโฟเสต ให้จำกัดการใช้ตามมติวันที่
23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมามีผู้ค้า
สารในประเทศมีความประสงค์จะขอ
ให้กรมวิชาการเกษตรเปิดโควตานำ
เข้าไกลโฟเสตตั้งแต่ปี 2563 ล่าสุดกรม
วิชาการเกษตรได้เปิดโควตานำเข้าแล้ว
และมีความคืบหน้าตามลำดับ

นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”

ว่า การอนุญาตให้บริษัทต่างๆ นำเข้า
สารไกลโฟเสต กรมวิชาการเกษตรจะ
เป็นผู้พิจารณาว่าใครจะเป็นผู้มีคุณสมบัติ
นำเข้า อาจจะมีคนมาขอ 100 คน กรม
ตัดเหลือ 10 คน ก็ไม่รู้ว่ามีอีก 90 คน
เป็นใครบ้าง ซึ่งก็ไม่เคยไปขอข้อมูล
ว่าทั้งหมดมีบริษัทใดบ้าง แต่รายชื่อที่
ส่งมาให้หมายความว่าจะต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบแล้ว

“กระบวนการพิจารณาจัดสรร
โควตานำเข้าของกรมวิชาการเกษตร
เมื่อได้รับชื่อแล้วจะส่งไปที่ปรึกษา
จะกลับกรองอีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีข้อมูล
ว่าปีที่แล้วบริษัทนั้นๆ มีการนำเข้าหรือไม่
ปีนี้จะขอนำเข้าเท่าไร จะขอนำเข้า
เพิ่มได้หรือไม่ แล้วบริษัทที่ไม่เคยนำเข้า
มาเลยแต่จะมาขอนำเข้า แบบนี้ก็ไม่ให้
ในรายชื่อที่เคยนำเข้าเช่นปีที่แล้วนำเข้า
2,000 ตัน อาจจะต้องเหลือ 1,000 ตัน
แต่ถ้าให้รัฐมนตรีช่วยเป็นคนตัดโควตา
อาจถูกตัดมากกว่าครึ่งด้วยซ้ำ แต่จะพูด
เป็นภาพรวมมากกว่า ไม่กล้าเอียง แล้ว
ต้องถ่วงเฉลี่ยให้เท่ากัน หรือมีการปรับ

สัดส่วนการขอนำเข้า ยืนยันไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรโควตาในครั้งนี้”

ส่วนกรณีที่มีข่าวว่ามีบริษัทเร่
ขายไกลโฟเสตนำเข้า มองว่าเป็นไปไม่ได้
จะเร่ขายได้อย่างไรเมื่อทางกรมเป็น
ผู้กำหนดมาให้อยู่แล้ว แล้วโควตาที่ได้
ก็น้อยลง คิดว่าบริษัทเองก็ไม่น่าจะ
จะทำ เพราะเมื่อได้รับโควตาแล้วจะไป
ขายทำไม เอาไว้กับตัวเองไม่ดีกว่าหรือ
เรื่องนี้แทบจะไม่มีมูลความจริงเลย
แล้วคนที่จะไปเร่ขายเป็นใคร มีส่วนได้
เสียอะไร แล้วในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะได้
นำเข้าอีกหรือไม่ หากในอนาคตตนไม่
ได้เป็นรัฐมนตรีแล้ว ก็คงไม่ไปขาย
สารเคมี เพราะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ลำบาก
อะไร อยู่อย่างพอเพียง ที่สำคัญเรื่อง
โควตาตนก็ยังไม่เข้าใจเลย แต่ถูก
พาดพิงมาตลอด

ด้านนายฉกรรจ์ แสงรักษา
วงศ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เผยว่า การกำหนดโควตานำเข้าไกล
โฟเสต กรมวิชาการเกษตรจะกำหนด
ปริมาณการนำเข้าเป็นไปตามความ
ต้องการใช้ของเกษตรกร ซึ่งได้มีการ
คำนวณว่าเกษตรกรต้องการใช้ 14 ล้าน
ไร่ ไร่ ไร่ ให้ใช้ครึ่งลิตรออกมาก็คือ 1.3
หมื่นตัน แต่เมื่อมีแบนพาราควอต
คิดเพื่อไว้กรณีเกษตรกรจะนำไปใช้แทน
พาราควอต นี่คือนี่คือสิ่งเดียวกัน

“ยืนยันว่ารัฐมนตรีไม่มีใบ
อนุญาต ผมเป็นคนกลั่นกรองให้ท่าน
มั่นใจการนำเข้าไกลโฟเสต ตรวจสอบ
ได้และมีความยุติธรรม ยืนยันว่ารัฐมนตรี
ไม่เกี่ยวข้องและไม่เคยขึ้นว่าจะอนุญาต
ให้บริษัทไหน”

ขณะที่ ดร. วรณิก นาควัธนะ
ผู้อำนวยการบริหารสมาคมเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยหรือ
“โทหา” กล่าวว่า การที่ไม่แบนสาร
“ไกลโฟเสต” เพราะถูกบีบมาจาก
ประเทศอื่น เกร่งว่าจะมีปัญหาทางการ
ค้า แต่เมื่อแบน 2 สารแล้ว การกำหนด
สารดังกล่าวจะต้องเป็นหลักสากล ไม่
เช่นนั้นจะมองว่ากีดกันทางการค้า และ
โอกาสที่จะพลิกมดไม่แบนซึ่งค่อนข้าง
ยาก ต้องเปลี่ยนรัฐบาลเลย ●



ครม.เร่งรื้อกม.84ฉบับมุ่งอี-เซอร์วิส

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จะช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรให้แก่ภาคเอกชนและประชาชน ส่งผลต่อการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า นอกจากนี้ยังกำหนดแผนการดำเนินการแก้ไขกฎหมายไว้ดังนี้คือ ในส่วนของประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะแก้ไขได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากครม. ให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ขณะที่กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องขอความเห็นชอบจาก ครม.ก่อนนั้น ให้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ส่วนกฎหมายที่เป็น พ.ร.บ.ให้สำนักงาน ก.พ.ร.เสนอแก้ไขต่อคณะกรรมการพัฒนา

กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเสนอต่อ ครม. หลังจากแก้ พ.ร.บ.สำเร็จ ให้แก้ไขกฎหมายลำดับรองให้สอดคล้องภายใน 3 เดือน นับแต่ พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้

“ก.พ.ร.เสนอว่า ในจำนวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรค 84 ฉบับ มีอยู่ 23 ฉบับของหน่วยงานนำร่องที่มีความพร้อมอยู่แล้ว หากแก้ไขจะสามารถให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ พร้อมกันนี้ ครม.มีมติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด” น.ส.ไตรศุลีกล่าว

ตรังร้อง'นายทุน'ทุบราคาขาย

เมื่อวันที่ 8 กันยายน นายถนอมเกียรติ ยั่งยืน ที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้แปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควัน กำลังได้รับความเดือดร้อนจากการถูกนายทุนจับมือกันกดราคาขายพาราเข้าเติมสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องหยุดผลิตยางแผ่นรมควัน จนกระทั่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และราคาเริ่มดีขึ้น ทำให้เกิดแรงจูงใจในการกลับมาแปรรูปอีกครั้ง แต่ถูกบริษัทผู้ส่งออกยางจับมือกันกดราคาซื้อขายร่วมกันไม่เข้าประมูลยาง หรือประมูลต่ำกว่า

ราคากลาง ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว

“ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เร่งเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ก่อนตลาดจะล่ม และยางแผ่นรมควันที่เข้าระบบวันละ 5 แสนกิโลกรัม จะถูกนายทุนกดราคาต่ำสุด สร้างความเดือดร้อนอีกระลอก ซ้ำเติมสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา และเป็นช่วงฤดูฝนชาวสวนกรีดยางได้น้อย ทำให้ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว ขณะที่ราคาขายลดลงอีก” นายถนอมเกียรติกล่าว